
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1  ประจ าปี 2564 
วันที่   29  กันยายน  2564  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านกังานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
------------------------------------------------------ 

ผูม้าประชุม 
1.  นายพลากร    กุดวิฬา   ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.  นางสนทนา  สวนโพธิ ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
3.  นายวัฒนา  โลตุรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
4.  นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
5.  นายสุรศักดิ์    หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
6.  นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
7.  นางนิคม  กุดวิฬา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
8.  นายอ้วน   สุระสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
9.  น.ส.นงลักษณ์ ผกานวน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
10. นางจ าปี  ดอนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
11. นายสมศรี   ฉายจอมพล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
12. นายเกรียงศักดิ์ สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ผูไ้ม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผูข้าดประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นางสาววิจิตรา ภูโคก   นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
2.   นายวุฒิชัย  สรรพลุน  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
3.   นางยุวรินทร ์ พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
4.   นายสมศักดิ์  แสนศรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
5.   นายธนพล  แฝงจันดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
6.   นายสักรินทร์ ภูงามเงิน  ปลัดเทศบาลต าบลกมลาไสย 
7.   นายบุญทวี   นันสถิตย์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8.   นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.   นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์  หัวหน้าส านักปลัด 
10. นายนิรภัย    บุญเรืองลือ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางกัญญาภัทร  สีบุญมา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายธงชัย  โคตรพัฒน ์  นวก.การศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
13. นายสุธี  ดงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
14. นางสาววาสนา มาตรศรีหา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
15. นางสาวสุกัญญา หาระมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางนฤมล   ภูแย้มไสย์  นักจัดการงานท่ัวไป 



              
-2- 

17. นางสาวอัญญารัตน ์ ไสยจรัญ   นักจัดการงานท่ัวไป 
18. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ เวียงสงค์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. นายทิลายุ  ภูอาลัย   เจ้าพนักงานเทศกิจ 
20. นางวิลาวัณย์ พิลาแสน  เจ้าพนักงานธุรการ 
21.  น.ส.กาญจนา ชัยชราแสง  นักทรัพยากรบุคคล 
22.  น.ส.อรทัย  ไชยประทุม  พนักงานจ้างท่ัวไป 
23.  นายโกศล  หาระมี   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
24.  นางจ าปี  กล้าขยัน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
25.  นายจักราวุธ วรามิตร   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
26.  นางสาวพิสมัย นรภาร   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27.  น.ส.ศิริภัทรา ตุละซอง   ประชาชน 
28.  น.ส.น้ าฝน  ฉิมหลวง   นักศึกษาฝึกงาน 
 
  

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น. 
     นายสุธี  ดงรุ่ง - เรียน  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
(เลขานุการสภาเทศบาล)  ผู้อ านวยการกองและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลกมลาไสยมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญนายพลากร  กุดวิฬา   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้อ่าน
ประกาศสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2564 

 นายพลากร  กุดวิฬา ประกาศสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล  
(ประธานสภาเทศบาล) กมลาไสย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖4 

     ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  ครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  10  พฤษภาคม  2564  ได้  ก าหนดวัน
เริ่มต้นการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 
2564 ต้ังแต่วันท่ี  10  กันยายน  2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน นั้น 

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖   
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  14)  พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
หมวดท่ี ๒ ข้อ ๒๑ จึงได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ต้ังแต่วันท่ี  10  กันยายน  2564  เป็นต้นไป  มี 
ก าหนด  30  วัน    

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี    6  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
      (ลงช่ือ)    พลากร  กุดวิฬา 
               (นายพลากร  กุดวิฬา) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ  
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3  ประจ าปี  2564 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุม 

พระราษฎรบริหาร (ช้ัน 2)  ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย   มีใครจะเสนอแก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือไม่ 
- ถ้าไม่มี ผมขอถามท่ีประชุมว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความรับรองรายงาน 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3  ประจ าปี  2564 เมื่อวันท่ี  
27 สิงหาคม 2564 ให้ยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง 
 งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  กระทู้ถาม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 นายพลากร  กุดวิฬา 4.1 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) -  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
   ได้ช้ีแจงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ   
 นางจ าปี  ดอนนาค เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจ าปี ดอนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม ซึ่งได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2564  ณ ส านักงาน 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  การประชุมอยู่ในสมัยประชุมสภาเทศบาล  โดยมีเรื่องให้ 
พิจารณา 

ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2564 วันท่ี 27 สิงหาคม  2564   
เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  (ช้ัน 2)  ส านักงานเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย     
มติที่ประชุม ให้การรับรอง 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงได้รายงานให้ท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  เพื่อทราบ 

นายพลากร  กุดวิฬา ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(ประธานสภาเทศบาล) ท่ีได้ช้ีแจงการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง  ที่เสนอใหม่ 
  นายพลากร  กุดวิฬา 5.1 เร่ือง  การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจ าปี พ.ศ. 2564  
 (ประธานสภาเทศบาล)              (โดมตลาดโอท็อป)   
   นายพลากร  กุดวิฬา ล าดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติ 
  (ประธานสภาฯ)  ต่อท่ีประชุม  
นางสาววิจิตรา  ภูโคก เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

  (นายกเทศมนตรี)  ทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  .กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
หลักการ  
     ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารช้ันเดียว ภายในพื้น ท่ีตลาดโอท๊อป             
ชุมชนในเมือง หมู่ ท่ี 1 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ . ขนาด
กว้าง 20 เมตร  ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร และ
อาคารช้ันเดียว ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร งบประมาณต้ังไว้ 6,537,000 บาท (หกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)      กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
เหตุผล   
     ตามท่ี เทศบาลต าบลกมลาไสย ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารช้ันเดียว ภายในพื้นท่ีตลาดโอท๊อป ชุมชนใน 
เมือง หมู่ท่ี 1 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  
6,537,000 บาท (หกล้านหา้แสนสามหมืน่เจ็ดพันบาทถ้วน) และได้รับอนุมติัใหก้ัน 
เงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสยแล้ว เมื่อคราวประชุม 
สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563  เมื่อ
วันท่ี 29 กันยายน 2563 ซึ่งขณะนี้ใกล้จะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แล้ว 
ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากสถานท่ีก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตจากส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่เทศบาลต าบลกมลาไสย ยัง
ไม่ได้รับการอนุญาตจากส านักงานธนารักษ์พื้ นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ยังมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ เพื่อจะด าเนินการโครงการก่อสร้าง
อาคารช้ันเดียว ภายในพื้นท่ีตลาดโอท๊อป ชุมชนในเมือง หมู่ท่ี 1 ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 6,537,000 บาท (หกล้านห้าแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)             
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    ระเบียบ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การ 

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ง 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย  การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง “กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที ่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้”  
     จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงิน    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร 
ช้ันเดียว ภายในพื้นท่ีตลาดโอท๊อป ชุมชนในเมือง หมู่ท่ี 1 ต าบลกมลาไสย อ าเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย 
กว่า 900 ตารางเมตร และอาคารช้ันเดียว ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร งบประมาณ    ต้ังไว้ 6,537,000 บาท  
(หกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน อีกหนึ่งปี  
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
                             (นางสาววิจิตรา  ภูโคก)                 

                                                        นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่าน 
(ประธานสภาเทศบาล) ใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 มี 
ประชาชนขอสอบถามว่าตามท่ีทางเทศบาลได้ท าหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ช้ันเดียว  ภายในพื้นท่ีตลาดโอท็อปไปยังธนารักษพ์ื้นท่ีกาฬสินธุ์  ไปแล้วนั้นมีความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  ท่ีธนารักษ์พื้นท่ีกาฬสินธุ์ จะอนุญาตในการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว 

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ความน่าจะเป็นไปได้ท่ีธนารักษ์พื้นท่ีกาฬสินธุ์  จะอนุญาตให้เทศบาลต าบลกมลาไสย   
    (ปลัดเทศบาล) ด าเนินการก่อสร้างนั้นเป็นได้ประมาณ  90 เปอร์เซ็นต์  ขอให้แบบก่อสร้างอาคาร 

ให้เป็นไปตามท่ีธนารักษ์ก าหนด  ขณะนี้เทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ท าการขอต่อ 
สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ (OTOP)  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นด าเนินการ  
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 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ่

- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภา  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินประจ าปี พ.ศ. 2564  (โดมตลาดโอท็อป)  ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   11  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 

 นายพลากร  กุดวิฬา 5.2  เรื่อง  การขออนุมัติกันเงิน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ประธานสภาเทศบาล) ล าดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติ  
    ต่อท่ีประชุม  
นางสาววิจิตรา  ภูโคก เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

  (นายกเทศมนตรี)  ทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  .กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
หลักการ  
     ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 1,500,000 บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน 3,208,600 บาท  
(สามล้านสองแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
เหตุผล   
     ตามท่ี เทศบาลต าบลกมลาไสย ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ 
รักษาความสงบภายใน  งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ   
เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 

1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ. 
โยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 
3,208,600 บาท (สามล้านสองแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) กรณียงัมิได้กอ่หนี้
ผูกพัน  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนด ารงนุภาพ (สองฝ่ัง) ช่วงถนน 
สัญจรราชกิจ ถึงถนนรอบบ้าน  ชุมชนสระบัว หมู่ท่ี 5 ต าบลกมลาไสย งบประมาณ
ต้ังไว้ 805,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนศรีจันทร์ (สองฝ่ัง) ช่วงถนนสัญจรราชกิจ  
ถึงถนนรอบบ้าน ชุมชนสระบัว หมู่ท่ี 5 ต าบลกมลาไสย งบประมาณต้ังไว้  
743,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าและขยายผิวจราจรถนนกมลาพิทักษ์ (ทิศเหนือ)  
ช่วงถนนสัญจรราชกิจ-ถนนพิพัฒน์กมลาเขต ชุมชนในเมือง หมู่ท่ี 1 ต าบลกมลาไสย  
งบประมาณต้ังไว้ 835,500 บาท 
4. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าและขยายผิวจราจร ถนนกมลาพิพัฒน์ ช่วงถนน 
กมลาพิทักษ์ – ถนนวิบูลย์กิจ (สองฝ่ัง) ชุมชนกุดกว้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลหลักเมือง  
งบประมาณต้ังไว้ 825,100 บาท 
     เนื่องจากเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนลดลง และล่าช้า 
จึงไม่สามารถ   ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ยังมีความ
จ าเป็นจะต้องด าเนินการตามโครงการท่ีได้ต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชาชนในเขตเทศบาลต าลกมลาไสย 

ระเบียบ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การ 

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ก าหนดไว้ว่า “ ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเห็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  
     จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย กันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการรักษาความสงบ 
ภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน 
บาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 4 
โครงการ  เป็นเงิน 3,208,600 บาท (สามล้านสองแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 



              
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  รวมทั้งส้ิน 4,708,600 บาท (ส่ีล้านเจ็ดแสนนแปดพัน
หกร้อยบาทถ้วน 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
                             (นางสาววิจิตรา  ภูโคก)                 

                                                        นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่าน 
(ประธานสภาเทศบาล) ใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1  
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมไปแล้วนั้น 
เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ยังไม่ได้เอกสารจึงขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  ได้ท าเอกสารแจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ   

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ตามท่ีท่านนายกเทศมนตีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล 
     (ปลัดเทศบาล) ต าบลกมลาไสย  ไปแล้วนั้น ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารให้กับสมาชิก 

สภาเทศบาลด้วย  พร้อมท้ังสรุปโครงการก่อสร้างท้ังหมดในปีงบประมาณ  2564   
ว่าโครงการใดได้ด าเนินการไปเสร็จแล้ว  โครงการใดก าลังด าเนินการ  และโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยครับ 

   - นอกจากงบประมาณจากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564  เทศบาลก็ยังมีงบประมาณท่ีได้รับอุดหนุนจากภาครัฐ  จ านวน  5   
โครงการ  เงินเศรษฐกิจฐานราก  จ านวน  1  โครงการ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
จ านวน 2 โครงการ และเงินเหลือจ่าย จ านวน  2  โครงการ ก็ขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
จัดท าเอกสารให้กับสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะครับ 
- ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลกมลาไสย  ก็ได้รับเงินอุดหนุนน 
เฉพาะกิจจ านวน  2  โครงการ  คือ   
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทางไปบ่อขยะเทศบาลต าบลกมลาไสย   
2. ระยะทาง 1,000 เมตร 
2.  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  3  ช้ัน  ณ โรงเรียนเทศบาลต าบลกมลาไสย  

  นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ่

- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภา  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบการขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   11  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 

 นายพลากร  กุดวิฬา - ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล)  
นางก าไรเพชร  โพนกองเส็ง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
   (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

ดิฉันนางก าไรเพชร  โพนกองเส็งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 
ขอเสนอให้ท ารั้วอนุสาวรีย์พระราษฎรบริหาร  เนื่องจากมีชาวบ้านได้น าสัตว์เล้ียงไป 
ขับถ่ายในบริเวณอนุสาวรีย์พระราษฎรบริหาร 

   - ขอให้จัดเวรยามเฝ้าอนุสาวรีย์พระราษฎรบริหารด้วยเนื่องจากมีทรัพย์สิน 
จ านวนมาก 

นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายศศินษ์ คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 
มีเรื่องท่ีจะเสนออยู่ 3 เรื่อง  ดังนี้ 

1. เรื่องฟุตบาท ถนนเส้นหลักของตัวอ าเภอกมลาไสย ก่อนหน้าท่ี 
Facebook (เฟซบุ๊ก)เทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการลอกท่อเพื่อไม่เกิดการ
อุดตันของท่อเป็นเรื่องท่ีน่าช่ืนชมครับ เมื่อด าเนินการงัดฝาท่อ หรือฟุตบาทขึ้น ถ้า
หาก เกิดรอยแตกรอยร้าว  หรือเกิดความเสียหายขึ้นด าเนินการแก้ไขอย่างไรครับ 
จนกระท่ังมีผู้ได้รับผลกระทบและมีการแชร์ขึ้นมาเทศบาลกมลาไสยจึงได้ด าเนินการ
เข้าไปแก้ไขปรับปรุงฝาท่อหรือฟุตบาทเฉพาะบริเวณนั้น แสดงว่า facebook  
(เฟซบุ๊ก)  มีความส าคัญมากจริง ๆ ต่อการท างาน   ท่านประธานลองนึกภาพตามผม
นะครับ  เส้นกลางเมืองหรือเส้นท่ีเป็นเศรษกิจการค้าขายของอ าเภอเรา ผู้คน
มากมายต่างอ าเภอ นอกพื้นท่ี เข้ามาจับจ่ายซื้อของท่ีบ้านเรา จอดรถ เดินลงจากรถ  
หรือแม้แต่กระท่ังตอนเย็น เรามีตลาดเย็น หรือตลาดต้องชม  ผู้คนจอดรถและเดิน
บนถนนฟุตบาทเพื่อไปตลาดต้องชม ฟุตบาทของเราน่าชมรึเปล่าครับ  ท่านต้องหลบ
หลีกอุปสรรค ขนาดไหน ถ้าฟุตบาทดีจริง คนพิการ หรือคนตาบอดจะต้องสามารถ
เดินได้ ไม่ซับซ้อนเลยใช่ไหมครับ แสดงว่าเทศบาลเราควรท่ีจะส ารวจว่าฟุตบาทท่ี
ช ารุดด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

2. เรื่องกล้องวงจรปิด  จากสถานการณ์โควิดท าให้หลายคนตกงาน สูญเสีย
รายได้ ดังนั้นจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการ ลักขโมยและอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น และ
กล้องวงจรปิดอีกหลายจุดและหลายพื้นท่ี ท่ียังไม่ได้ด าเนินการติดต้ัง รวมถึงถนน
บริเวณสถานท่ีราชการหลายๆแห่ง และภายในไม่กี่อาทิตย์ท่ีผ่านมาก็มีเหตุการการณ์
ลักขโมย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า โรงเรียน และอนาคตจะมีการลักขโมยสถานท่ีราชการ  
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ท้ังชีวิตและทรัพย์สินควรท่ีจะด าเนินการส ารวจและติดต้ัง
กล้องวงจรปิดในจุดท่ี มีความเส่ียงต่อ สถานท่ีราชการ และคนในชุมชน  
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3. เรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยแก่ชุมชน เรื่องแสงสว่าง ปัจจุบัน
เทศบาลเราติดต้ังหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างแก่คนในชุมชนเพื่อ พี่น้องจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง อีกท้ังเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ก็ยังมีอีกหลายจุดท่ีมีหลอดไฟแต่ไม่สามารถใช้งาน
ได้ยกตัวอย่างให้เห็นเช่นถนนเส้นหลักท่ีผ่าตัวอ าเภอ  ถนนเส้นรองท่ีเล่ียงการติดไฟ
แดงเพื่อไปยังชุมชนน้ าจ้ัน หรือเส้นหลังอ าเภอ มีการส ารวจหรือไม่ครับว่าหลังอ าเภอ
หรือเส้นเล่ียงผ่ากลางเมือง หลอดไฟแสงสว่างเพียงพอหรือไม่   และเทศบาลเรามี
หลอดไฟท่ีประดับตกแต่งบางจุดแต่กลับเป็นส่ิงท่ีอันตรายต่อคนในชุมชน เพราะชุด
สายไฟและหลอดไฟท่ีประดับตกแต่งนั้นไม่ได้ให้แสงว่างแก่คนในชุมชน  ประดับเพื่อ
ความสวยงาม  ท่ีส าคัญคือขาดการตรวจเช็ค  และเหตุท่ีไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น จนมี
ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้บริเวณเสาไฟฟ้าถนนเส้นสัญจรราชกิจ  เดชะบุญ  ท่ี
เพลิงไหม้สายไฟและสายเคเบ้ิลไม่ไปพาดใส่บ้านคนในชุมชนท่ีตัวอาคารเป็นบ้านไม้
ถ้าหากต ารวจสอบสวนผมก็ยินดีท่ีจะให้ข้อมูลเพราะบริเวณท่ีเกิดเหตุไม่ได้มีหม้อ
แปลง แต่มีเช่ือมต่อของชุดสายไฟประดับตกแต่งท่ีเป็นต้นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร   
ลองพิจารณานะครับหากเกิดเพลิงไหม้ไปยังบ้านเรือนของคนในชุมชนว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  และท่ีส าคัญผู้ท่ีอาศัยหรือคนในชุมนั้นได้เห็นถึงความสามารถในการ
ดับเพลิง  หรือระงับเหตุเพลิงไหม้   เทศบาลต้องมีถังดับเพลิงไม่ว่าชนิดไหนแต่
เงื่อนไขคือต้องสามารถดับเพลิงประเภท C   (ซี) คือ Electrical Equipment (อิเล็ค
ติคอล  อีควิพเมินท) เป็นเหตุเพลิงไหม้ท่ีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหล
อยู่  เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลรีบด าเนินการตามหน้าท่ีคือระงับเหตุเพลิงไหม้   แต่ถัง
ดับเพลิงของเทศบาลไม่สามารถใช้งานได้  ถ้าภาษาชาวบ้านก็จะบอก พ่อแก้วแม่แก้ว
เอ้ยแล้วก็พนมมือ และเดชะบุญอีกท่ีกู้ภัยกุดหว้า น าถังดับเพลิงมาระงับเหตุไว้ได้  
ผมไม่โทษเจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่ีออกไประงับเหตุหรอกนะครับเพราะเค้าออกมาปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ทันถ่วงที ผมก็ยอมรับในความสามารถแล้ว  แต่ส านักป้องกันท่านลองไป
ทบทวนได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานขนาดไหน ถ้าเป็นเอกชนหรือโรงงานท่ีมี
มาตรฐาน ลูกน้องผิดพลาดแปลว่าหัวหน้าก็ต้องรับผิดชอบด้วย และผมเรียนท่าน
ประธานผ่านไปยัง ผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกองท่ีเกี่ยวข้องว่า ล าพังเฉพาะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและการเป็นอยู่ท่ียังต้องมา
ลุ้นว่าติดไม่ติดก็ถือว่ามากพออยู่แล้ว ท่านยังจะให้พี่น้องประชาชนเขาด าเนินชีวิตท่ี
ลุ้นแล้วยังต้องมาลุ้น และพนมมือไหว้ขอพร พ่อแก้วแม่แก้วและส่ิงศักดิ์สิทธิ์กันอีก
ไหมว่าวันนี้จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เสาไฟต้นไหน และจากเหตุเพลิงไหม้ อีกไม่กี่อาทิตย์
ท่ีผ่านมาก็เว้นมาก็ขยับมาเสาไฟอีกต้นนึงก็เกิดเพลิงไหม้อีก  ผมยินดีท่ีจะให้ข้อมูลพี่
น้องประชาชน หรือแม้แต่กระท่ังสายเคเบ้ิลหรือไฟเบอร์ออฟติกท่ีได้รับความเสียหาย
ว่าเหตุเพลิงไหม้มาจากไหน อะไรเป็นสาเหตุหลักท่ีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ผมยินดีให้
ข้อมูลแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหายว่าต้นเหตุเกิดจากส่ิงใด 

  นายอ้วน  สุระสังข์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายอ้วน  สุระสังข์  ขอเสนอให้ติดต้ังป้ายเชิญชวนหรือรณรงค์ในการท้ิงขยะไปติดต้ัง
ท่ีหนองขุ่น ครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
  (สมาชิกสภาเทศบาล) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน  ขอเสนอให้ติดต้ังกระจกโค้งตามมุมเล้ียวต่าง ๆ ในชุมชน
น้ าจ้ัน หมู่ท่ี  7  เพื่อป้องกันการเกิดอุบติัเหตุครับ 
- เนื่องจากน้ าในล าน้ าปาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก  ท าให้น้ าล้นเข้าหนองน้ าขุ่น  ขอให้
ท าตาข่ายดักปลาเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาในหนองน้ าขุ่นออกไปยังล าน้ าปาว 

นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1  
ตามท่ีกระผมได้เสนอวัชพืชปกคุ้มศาลหลักเมืองไปแล้วนั้น  กระผมต้องขอขอบคุณ 
ทีมงานผู้บริหารด้วยนะครับท่ีแก้ไขปัญหาในทันที 
- ขอให้ปรับปรุงป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 เนื่องจากป้ายช ารุดทรุดโทรมมองดู 
แล้วไม่สวยงามไม่เหมาะสม 
- ขอให้แก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในเขตเทศบาลเนื่องจากก่อสร้างปัญหาสร้างความ 
ร าคาญให้กับชุมชน และพ่อค้าแม่ค้า ผู้จับจ่ายในตลาด 

  นายอ้วน  สุระสังข์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายอ้วน  สุระสังข์  ชุมชนให้มีการประชุมในการจับปลาในหนองน้ าขุ่น 
   นายสมศักดิ์  แสนศรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
(ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี)คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผมขอ 

น าเรียนการปฏิบัติงานบางส่วนท่ีได้ท ามา จากการลงพื้นท่ีของสมาชิกท่ีได้เสนอให้ 
ปรับปรุงสายไฟฟ้านั้น  ซึ่งปัญหานี้เป็นปญัหาเรื้อรังมานานแล้ว จากการบริหารงาน 
ของทีมบริหารงานชุดเดิม  ท่ีสภาพเก่ามาก จากการลงพื้นท่ีของคณะผู้บริหารก็ได้มี 
ประชาชนได้แจ้งถึงปัญหาการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรถนนบริหารสัญจรราชกิจ บริเวณ 
ตลาดสด  ทีมงานบริหารก็ได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขว่าจะด าเนินการแก้ไข 
อย่างไร จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบครับ 

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้น าเสนองปัญหาต่าง ๆ ในสภาวะ 
     (ปลัดเทศบาล) สถานการณ์โควิด – 19  เทศบาลก็ไม่ได้ลงชุมชนเพื่อท่ีท าประชาคมเพื่อรับทราบ 

ปัญหาของชุมน  แต่ก็มีการลงพื้นท่ีบ้าง   จึงไม่ทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชน เท่าท่ีควร  และขอขอบคุณเฟชบุ๊กท่ีเป็นส่ือแจ้งถึงปัญหาของชุมชน 

   - ปัญหาเรื่องสายไฟฟ้านั้น  เทศบาลคงจะต้องรื้อออกเนื่องจากคุณภาพเส่ือมสภาพ 
แล้วไม่พร้อมท่ีจะใช้งาน 
- เรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 นั้นสมควรท่ีจะรื้อออก เพราะเส่ือมสภาพมาก  
การใช้งานมากก็ประมาณ 10  กว่าปี แล้ว ถือว่าการใช้งานได้คุ้มมาก  หากจะมีการ
ปรับปรุง ณ ขณะนี้ก็ไม่สามารถหาผู้รับจ้างหรือผู้ออกแบบได้  จึงเห็นสมควรให้รื้อ
ออกก่อน 
- ฝารางระบายถนนสัญจรราชกิจนั้น สภาพการใช้งานก็เส่ือมสภาพมากแล้วอายุการ
ใช้งานก็ประมาณ 30 ปี หากมีการแจ้งปัญหาทางเทศบาลก็ได้มีการแก้ไขปัญหาอยู่
เรื่อย ๆ และจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
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- การแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในเขตเทศบาล  เนื่องจากสร้างปัญหาให้กับประชาชนใน 
เขตพื้นท่ีนั้น  เดิมก็ได้ปรึกษาหารือกันอยู่เรื่อย ๆ  และแจ้งให้ญาติทราบเพื่อหาทาง 
แนวทางแก้ไข  ญาติก็ไม่รับทราบปัญหา แจ้งต ารวจ ต ารวจก็ไม่รับแจ้ง พาไปรักษา 
โรงพยาบาลจิตเวชก็อยู่ได้แค่ 7 วัน ทางโรงพยาบาลก็ปล่อยออกมาเพื่อให้มารักษา 
อยู่ท่ีบ้าน  ญาติก็ไม่ยอมดูแลต่อ  จึงเป็นปัญหาให้กับสังคมมาทุกวันนี้  แต่เทศบาลก็ 
จะลองน าไปรักษาดูอีกครั้งหนึ่ง  และจะปรึกษากบัญาติเขาด้วย 
- ในการลงจับปลาบริเวณหนองน้ าขุ่น ก็ลองปรึกษากับผู้น าท้ัง 3 ชุมชนเลยนะครับ 
ว่าจะด าเนินการอย่างไร  จะมีการหารายได้เพื่อจะมาพัฒนาหนองน้ าขุ่นหรือไม่ หรือ 
จะให้ชาวบ้านลงหาปลาได้เลย ก็ขอให้เป็นมติท่ีประชุมของชุมชนท้ัง 3 ชุมชน 
- ในการจัดท าป้ายรณรงค์การท้ิงขยะนั้นเทศบาลก็จะได้ด าเนินการและหาค าพูดท่ี 
เหมาะสมในการจัดท าป้าย 
- ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีได้เล็งเห็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
ถังดับเพลิงว่าจะติดต้ังท่ีไหนบ้าง  แต่ก็คงจะด าเนินการจัดซื้อในงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เนื่องจากจะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 

  นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลท่ีแจ้งช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุม 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) รับทราบถึงการปฏิบัติงานและแนวทางการด าเนินงาน 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม ่
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วม

 ประชุมในครั้งนี้ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

 

(ลงช่ือ)            ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
                (นางนฤมล  ภูแย้มไสย์) 
          นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 
 

  (ลงช่ือ                   ผู้ตรวจ/ทาน 
       (นายสุธี  ดงรุ่ง) 

   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลกมลาไสย  พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เป็นการถูกต้องแล้ว  
    (ลงช่ือ)             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางจ าปี  ดอนนาค) 
  
 

    (ลงช่ือ)          กรรมการ 
              (น.ส.นงลักษณ์  ผกานวน) 
 
     

(ลงช่ือ)            กรรมการและเลขานุการ 
                       (นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง) 
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ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นถูกต้องแล้ว 

จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงช่ือ)                                    
           (นายพลากร  กุดวิฬา) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


